



CUỘC ĐUA NGỰA SAIGON



KỶ ĐUA NGỰA ĐẤU MÙA MƯA

Chấn-nhứt 6 Juin 1935

Đang tên

Table with 2 columns: BỘ THỬ NHÚT and BỘ THỬ NÀM. Lists names of participants and their respective scores or positions.

Table with 2 columns: BỘ THỬ NHÌ and BỘ THỬ SÁU. Lists names of participants and their respective scores or positions.

Table with 2 columns: BỘ THỬ BẢ and BỘ THỬ BẢY. Lists names of participants and their respective scores or positions.

Table with 2 columns: BỘ THỬ TƯ and BỘ THỬ NĂM. Lists names of participants and their respective scores or positions.

MUỐN BÁN

Một cái nhà nền đất một miếng đất ở tại Thiêng-Dức

Xin hỏi tại nhà báo

PHAI QUẢN

(Gọi tắt theo trường nhứt) - Thi người ta đố nói trên kia đó, không nghe hay sao? Người ta nói "Nền lập tiệm buôn" nghĩa là bây giờ không ít năm không một chỗ mà đi thời, phải lo buôn bán làm ăn mà chờ dịp cho.

— Buôn bán à! Đã là thi-nghiệp, thì tất bác nào bác này trong tài cũng không có một xu, vẫn lằng không có, thì buôn bán thế nào được, không lẽ bắt buộc các bác phải ôm nhứt-trinh để tiêu-thuật mà đi bán, cũng không lẽ mà bắt các bác phải gồng gánh đi bán đũa-phòng...

— Anh sao kỳ quá, năm chỉ cuối các nói cả rên rẩy, người ta nói buôn bán là lập tiệm lo, buôn bán làm, kia chớ? Chớ đi bán cà-na, ăng-chi, mà buôn bán cái gì? ...

Công việc làm như vậy thì anh em tri-thức thi-nghiệp ở ngoài Bắc đi làm rồi, và coi đéo họ làm được làm, còn anh em tri-thức thi-nghiệp trong Nam lại ngại gì mà không làm như vậy thì coi, có được hay không? ...

MUỐN BÁN Ba cái nồi chaudières ca: Một cái 60 HP má-lốp, Một cái 80 HP má-lốp, Một cái 70 HP má-lốp. Ai muốn mua xin đi nơi, hàng Savon Việt-Nam Chợ Lớn

Bọn cướp hoành-hành ở An-lộc-thôn Giadinh

Chàng không trối y chủ nhà đánh khố trong thương và làm đầu ứng bạc gần 100 đồng bạc

Chà Nguyễn-văn-Lợi có tiếng là nhà giàu ở làng An-lộc-thôn, Giadinh, nhà thường có mấy ty gian hơn đôn đôn hành hoa.

Độc hệt tin trên đây, trường ai cũng biết rằng công-nhơn tên kém về văn - để trong trong máy năm nay nhiều lắm, thế mà dân trong Diap-hương không đủ nước uống.

Cách một giờ sau, hương chức làng An-lộc-Thôn từ các xã lấy hàng kho chứa của tài-gia và làm biến bán mà thôi.

Các thì về hình Aliche Hàng savon Việt-Nam mở cửa thi về thi về một người đờn hồ "saxô" đờn một máy savon Việt-Nam (đồng nam hoặc nữ) chỉ cần 5000, của Bưu-phấn của đờn không cho xe có nó qua lại vì mác đực cầu bằng bét arm.

Hỏi mua chỗ nào cũng có RƯỢU "DUBONNET" ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN Compagnie Ottong - ROBIN

MẮT NGƯỜI PHÂN BIỆT

Chàng luôn là môn chủ đầu tiên, xấu, ngon, dở gì con mắt của người đời phân biệt được hơn mắt người khác.

Nghe hay không biết bạn Trung-Hoa nào gọi là rất nhiều trẻ ngon mà làm nay phân động khố-khố để đứng rồi để lại như.

Một người tu Tiệp theo trường nhứt, học chữ như thế này, nhưng không biết vì than ấy có bằng lòng hay chăng? ...



HỎI MUA CHỖ NÀO CŨNG CÓ RƯỢU "DUBONNET" ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN Compagnie Ottong - ROBIN

Advertisement for 'Hỏa thiên Hồng liên tử' (Fire Heaven Red Lotus) medicine, including text about its benefits and contact information.

Advertisement for 'Au-Dương Tịnh-Minh' (A-Duong Tinh-Minh) medicine, describing its effectiveness for various ailments.

Advertisement for 'Lieu-Tri' (Lieu-Tri) medicine, highlighting its unique properties and availability.







